

CỰU CHIẾN BINH THÁI BÌNH

Gương mẫu phát triển kinh tế

Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu".



Mô hình của cựu chiến binh Đoàn Hữu Âm, xã Đông Sơn (Đông Hưng) tích tụ hơn 2,5ha.

Ông Vũ Đình Trường, xã An Tràng (Quỳnh Phụ) là một trong những tấm gương hội viên CCB tiêu biểu tham gia tích tụ ruộng đất. Với 4ha đất tích tụ, CCB Vũ Đình Trường đã mạnh dạn vay vốn đầu tư, xây dựng chuồng trại, khu vực trồng cỏ để chăn nuôi bò thịt, bò sinh sản. Ngoài thu nhập từ việc bán bò, ông còn tận dụng phân bò để ủ làm phân vi sinh và đem bán nhằm tăng thêm thu nhập. Ông Trường cho biết: Nuôi bò ít bị bệnh, hiệu quả kinh tế đem lại cao nên gia đình tôi đã chọn nuôi bò là hướng đi chính để phát triển kinh tế gia đình. Từ 20 con ban đầu, đến

nay số lượng bò của gia đình tôi tăng lên gấp đôi, sau khi xuất bán, trừ chi phí gia đình thu về hơn 350 triệu đồng/năm. Cũng đầu tư làm trang trại như CCB Vũ Đình Trường, CCB Đoàn Hữu Âm, xã Đông Sơn (Đông Hưng) tích tụ hơn 2,5ha đất cải tạo, trồng hơn 300 cây cam, ổi và cây lúa BC15, nếp cái hoa vàng. Mỗi vụ, gia đình ông thu về hơn 5 tấn thóc, trừ chi phí đầu tư, mô hình của CCB Đoàn Hữu Âm giúp gia đình ông thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm. CCB Đoàn Hữu Âm chia sẻ: Tôi tích tụ ruộng đất vì thấy đây là hướng đi tốt nhất để phát triển kinh tế gia đình. Một

gia đình bình thường nếu cấy 1 - 2 sào ruộng thì thu không bù được chi. Nhưng với gia đình tôi tích tụ ruộng đất, đầu tư máy móc và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đầu tư sản xuất hàng hóa mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thời gian tới, tôi sẽ thuê thêm đất của người dân để làm nông nghiệp, đầu tư một số loại máy như máy gặt, máy cấy vào sản xuất để tăng thu nhập. CCB Vũ Đình Trường và CCB Đoàn Hữu Âm là hai trong hàng trăm hội viên CCB gương mẫu phát triển kinh tế, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Ông Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch

Hội CCB tỉnh cho biết: Điểm nhấn trong thực hiện phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" là hội CCB các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Các cấp hội đã phối hợp mở trên 1.500 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng các mô hình trang trại, gia trại cho trên 80.900 hội viên nhằm giúp hội viên có thêm kiến thức, nâng cao thu nhập cho bản thân và gia đình. Bên cạnh đó, Hội CCB tỉnh còn tin cậy với Ngân hàng Chính sách xã hội cho hội viên vay hơn 417,7 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Đến nay, hội viên CCB đã làm chủ 435 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, 407 trang trại, gia trại, hơn 4.000 ao đầm..., tạo việc làm ổn định cho 14.211 lao động với thu nhập từ 4,5 - 5 triệu đồng/người/tháng.

Kinh tế gia đình ngày càng được nâng lên, nhiều hội viên CCB đã tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của địa phương. Tham gia xây dựng nông thôn mới, hội CCB các cấp đã đóng góp trên 85,7 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; có 2.116 hội viên hiến hơn 9.800m² đất thổ cư trị giá trên 15,7 tỷ đồng để xây dựng các hạng mục công trình nông thôn mới. Hội viên có điều kiện kinh tế tích cực tham gia hoạt động từ thiện, nhân đạo, đóng góp cùng các cấp hội xây dựng 158 nhà tình nghĩa với tổng số tiền hơn 7,9 tỷ đồng giúp hội viên vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Văn Hán cho biết thêm: Thời gian tới, những hội viên còn độ tuổi lao động, còn sức khỏe sẽ được hội CCB các cấp tư vấn, hướng dẫn, bồi dưỡng hoặc đào tạo nghề để có cơ hội tìm việc làm, cải thiện và nâng cao thu nhập cho bản thân, gia đình.

TRƯỜNG THCS TIỀN PHONG

Xây dựng thư viện xanh từ rác thải nhựa

Những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình đã thực hiện hiệu quả phong trào "Chống rác thải nhựa". Một trong những đơn vị tiên phong là Trường THCS Tiên Phong.

Những năm qua, thầy trò Trường THCS Tiên Phong đã có ý tưởng hay từ việc tận dụng chai nhựa, hộp giấy, lốp xe, lon bia, ống nhựa... để sáng chế thành nhiều đồ chơi hấp dẫn, tạo ra những góc thư viện xanh, góp phần xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp. Đó chính là những mảng xanh đầy hoa, cây cảnh từ khuôn viên nhà trường đến các phòng học được cô và trò nhà trường tạo nên từ những phế phẩm nhựa. Cái hay là hàng trăm chậu hoa, giỏ hoa đều được giáo viên, học sinh và các bậc phụ huynh chung sức gom góp các phế phẩm nhựa như chai, can, chậu, thùng sơn, sọt rác nhựa... để chế tác tạo thành. Đặc biệt, để có được những vật dụng, đồ chơi tại các thư viện xanh được làm từ các sản phẩm nhựa bỏ đi, 3 năm học qua, Trường THCS Tiên Phong đều phát động phong trào kế hoạch nhỏ, thu gom phế liệu gây quỹ và sử dụng sáng tạo trong trang trí không gian trường, lớp. Từ những vật dụng bằng nhựa đến những chiếc lốp xe ô tô, lốp xe đạp bằng cao su bỏ đi đều trở thành những vật dụng hữu ích, tạo nên một thư viện xanh ngoài trời hay tận dụng những chiếc lốp xe ô tô tạo thành bồn rửa tay, bồn hoa, cây cảnh trong sân trường, hay tạo thành những lồng hoa để treo trong lớp học... Việc biến rác thải nhựa thành những đồ chơi không chỉ tạo thêm vẻ đẹp trong trường, lớp mà còn giúp các em học sinh thư giãn trong giờ ra chơi và điều quan trọng

hơn nữa là từ mô hình này dần thay đổi suy nghĩ, tạo ý thức cho các em học sinh trong việc tái sử dụng rác thải nhựa, không vứt rác bừa bãi ra môi trường, cùng chung tay giữ gìn và bảo vệ môi trường (BVMT), tạo không gian trường, lớp xanh, sạch, đẹp thân thiện với môi trường. Có giáo viên Trần Linh Hoa, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Việc phòng, chống ô nhiễm môi trường và chống rác thải nhựa là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Đối với nhà trường, môi trường xanh, sạch, đẹp sẽ góp phần quan trọng vào công tác dạy và học. Không những vậy, việc tham gia BVMT bằng những việc làm cụ thể còn giúp các em học sinh có kỹ năng quan sát, cảm nhận về môi trường. Vì vậy, nhà trường luôn khuyến khích và kịp thời tuyên dương, khen thưởng các thầy cô giáo, các em học sinh có những đóng góp tích cực trong việc chống rác thải nhựa. Em Hà Thị Hải Hiền, lớp 7A4 chia sẻ: Gia đình em cũng sử dụng rất nhiều đồ nhựa, sau mỗi lần sử dụng em thu gom lại và mang ra lớp, chung tay cùng các bạn làm ra các mô hình, đồ chơi đẹp mắt. Từ khi trường, lớp phát động và hướng dẫn cách để tái chế các sản phẩm từ nhựa chúng em rất vui, vì đã biết cách để hay tạo thành những lồng hoa để treo trong lớp học... Việc biến rác thải nhựa thành những đồ chơi không chỉ tạo thêm vẻ đẹp trong trường, lớp mà còn giúp các em học sinh thư giãn trong giờ ra chơi và điều quan trọng

trường đã tích cực hưởng ứng bằng những hành động thiết thực thông qua các cuộc thi vẽ tranh, tổ chức thu gom, phân loại rác thải nhựa để tái chế thành những vật dụng hữu ích và tham gia cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật do Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức với dự án: Tái chế rác thải nhựa trong hoạt động trang trí không gian trường lớp. Em Phạm Minh Quang, lớp 9A3, một trong những học sinh thực hiện dự án cho biết: Thực tế thì lượng chai nhựa dùng một lần được các bạn học sinh sử dụng và vứt đi rất nhiều, như thế không những rất lãng phí mà còn gây hại cho môi trường. Vì vậy được sự hướng dẫn của cô giáo Tổng phụ trách nhóm chúng em gồm 5 thành viên đã thực hiện dự án: Tái chế rác thải nhựa trong hoạt động trang trí không gian trường lớp. Qua dự án này, chúng em mong muốn các bạn học sinh nâng cao ý thức, hình thành thói quen và chấm dứt việc xả rác thải nhựa bừa bãi, đồng thời hành động với giải pháp 3T: Tiết giảm - Tái sử dụng - Tái chế giúp giảm nhẹ gánh nặng lên môi trường sống.

Từ những việc làm thiết thực, những hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn trong phong trào "Chống rác thải nhựa", hầu hết các em học sinh Trường THCS Tiên Phong đã có ý thức từng bước thay đổi hành vi, thay quen trong việc chung tay BVMT sống xanh, sạch, đẹp.

MINH NGUYỆT



Học sinh giới thiệu về mô hình ô nhiễm môi trường biển từ rác thải nhựa.

Ông Nguyễn Văn Vinh, Chủ tịch Hội CCB huyện Vũ Thư

Phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" đã tạo sức lan tỏa đến các cấp hội CCB trên địa bàn huyện. Hiện nay, Hội đã đứng ra tin cậy với Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 41 tỷ đồng cho trên 1.500 hộ hội viên vay phát triển sản xuất. Hội viên CCB toàn huyện làm chủ 42 trang trại, trên 100 gia trại, hàng trăm cửa hàng dịch vụ vừa và nhỏ. Thời gian tới, Hội CCB huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu", giúp hội viên phát triển sản xuất, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Ông Nguyễn Quốc Quỳnh, Chủ tịch Hội CCB huyện Quỳnh Phụ

Thời gian qua, Hội CCB huyện Quỳnh Phụ đã đứng ra tin cậy với Ngân hàng Chính sách xã hội giúp hơn 2.400 gia đình hội viên vay vốn phát triển sản xuất. Với 77 tỷ vay vốn, Hội CCB huyện đã chỉ đạo các cấp hội CCB trong huyện phối hợp chặt chẽ với ban giảm nghèo các xã tiến hành xét duyệt đối tượng cho vay bảo đảm công khai, minh bạch và đúng đối tượng. Bên cạnh đó, chúng tôi tổ chức kiểm tra định kỳ để nắm bắt tình hình sản xuất của hội viên, giúp hội viên kịp thời tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất và kinh doanh.

Ông Lưu Tiến Độ, xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy

Hưởng ứng phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu", tôi đã mạnh dạn vay vốn đầu tư chăn nuôi trâu, bò sinh sản. Đây là hai đối tượng vật nuôi cho hiệu quả kinh tế cao, tốn ít chi phí thức ăn, ít bị bệnh dịch nên những năm qua đàn trâu, bò của gia đình tôi sinh trưởng và phát triển tốt. Hiện nay, gia đình tôi nuôi 34 con trâu, bò sinh sản, sau khi xuất bán, trừ chi phí gia đình tôi thu về từ 120 - 150 triệu đồng/năm. Tôi mong các cấp hội CCB sẽ luôn là điểm tựa vững chắc giúp hội viên về vốn, khoa học kỹ thuật để chúng tôi yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

TIẾN ĐẠT

Với mục tiêu tạo không gian thân thiện, môi trường trong lành, xanh, sạch, đẹp, không khói thuốc lá, Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư đã đầu tư chính trang, trồng và chăm sóc cây xanh, chậu cảnh, vườn hoa để tạo không gian xanh toàn bệnh viện, đặt nhiều ghế đá ở những nơi thoáng mát để bệnh nhân và người nhà thư giãn. Phong trào trồng cây được phát động đến 100% khoa, phòng bằng hình thức xã hội hóa. Rất nhiều cán bộ, y bác sĩ và cả người bệnh đã tự nguyện đem cây cảnh đến để tặng bệnh viện. Bố trí lắp đặt các biển cảnh báo cấm hút thuốc ở các vị trí đông người qua lại, dán hình ảnh tác hại của thuốc lá trên các đường đi, hành lang của các khoa phòng nhằm đẩy mạnh việc xây dựng môi trường bệnh viện trong lành, không có khói thuốc. Điều đó đã kêu gọi sự chung tay vào cuộc, nêu cao ý thức tự giác của cả cán bộ y tế và bệnh nhân, người nhà bệnh nhân.

Để có một môi trường xanh, sạch, đẹp, không khói thuốc lá là điều không đơn giản, đòi hỏi mỗi người phải rất nỗ lực, thực sự quan tâm, sâu sát với từng vấn đề, từng cá nhân trong quá trình làm việc. Bên cạnh đó, vai trò của người đứng đầu bệnh viện rất quan trọng. Giám đốc ở những đơn vị nào quyết



Không hút thuốc lá vừa có sức khỏe, vừa có tiền

Đó là khẩu hiệu tuyên truyền, nhắc nhở của Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư được gắn ở những vị trí dễ quan sát tại các hành lang và nơi đón tiếp bệnh nhân đến khám chữa bệnh. Đến với Bệnh viện, giờ đây bất kỳ ai cũng cảm nhận được môi trường xanh, sạch, đẹp và không khói thuốc lá.

bệnh viện quan tâm, sát sao, gương mẫu thì đơn vị ấy làm tốt, bệnh nhân hài lòng. Bệnh nhân Vũ Ngọc Thu, 59 tuổi (xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư) cho biết: Tháng nào tôi cũng đến bệnh viện để kiểm tra; tôi thấy môi trường bệnh viện thực sự trong lành; không có cán bộ, y bác sĩ và bệnh nhân nào hút thuốc ở đây cả. Chúng tôi rất hài lòng và tin tưởng đội ngũ y bác sĩ tại đây. Còn bệnh nhân Phạm Quang Luyện, 80 tuổi (xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư) chia sẻ, ông bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu. Hút thuốc lá từ khi mới 13 tuổi, cách đây 12 năm ông Luyện bị nhiễm khuẩn phổi, gây sút

cân, đi khám và phát hiện bị bệnh phổi nên nghe lời khuyên từ bác sĩ ông đã kịp thời bỏ hút thuốc. Từ đó bệnh của ông đỡ hơn, người tăng cân, ít phải đi viện hơn trước. May mắn là khi điều trị tại bệnh viện không có ai hút thuốc lá, thuốc lào. Sau khi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá có hiệu lực, Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư đã triển khai nhiều giải pháp nhằm làm giảm tình trạng hút thuốc lá trong bệnh viện, tiến tới xây dựng môi trường không khói thuốc. Bệnh viện đã đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của Luật về vấn đề cấm hút thuốc lá, người lao động cũng như bệnh nhân và người nhà bệnh nhân; đồng thời, triển khai ký cam kết

không hút thuốc lá gắn với các tiêu chí thi đua hàng tháng cho các khoa, phòng. Nhờ đó, tình trạng hút thuốc lá của nhân viên y tế đã không còn. Bác sĩ Hoàng Bình Rân, Trưởng khoa Truyền nhiễm - một trong những người tiên phong bỏ thuốc lá cho biết: Trước đây tôi thường xuyên hút thuốc lá nhưng khi đơn vị triển khai ký cam kết xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, không khói thuốc, bản thân tôi rất cố gắng để từ bỏ hút thuốc; những ngày đầu cảm thấy khó chịu nhưng với quyết tâm của bản thân và sự động viên của đồng nghiệp nên tôi đã bỏ được. Sau khi không hút thuốc lá nữa, tôi thấy sức khỏe tốt, tinh thần sáng khoái.

Bác sĩ Phùng Ngọc Quang, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư cho biết: Để thực hiện tốt việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, mang lại sự hài lòng cho người bệnh, trong những năm qua, Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ, trong đó việc bảo đảm môi trường bệnh viện xanh, sạch, đẹp, an toàn, không khói thuốc là một trong những nội dung được ưu tiên. Tình trạng hút thuốc lá của nhân viên y tế

trong khuôn viên bệnh viện đã không còn. Bệnh viện đã yêu cầu mỗi cán bộ phải là một tuyên truyền viên, tham mưu cho Ban giám đốc thực thi các chế tài xử lý theo luật định để luôn bảo đảm môi trường bệnh viện không có khói thuốc, duy trì việc tuyên truyền, nhắc nhở hàng ngày tới bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tuân thủ các quy định không hút thuốc lá trong bệnh viện.

Với những hoạt động tích cực và hiệu quả, quyết tâm cao của lãnh đạo bệnh viện,

sự đồng lòng của cán bộ, nhân viên y tế và của chính bệnh nhân, việc xây dựng môi trường bệnh viện xanh, sạch, đẹp, không khói thuốc lá ở Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư đã có những chuyển biến rõ rệt, tạo niềm tin, sự hài lòng cho người bệnh. Cán bộ, nhân viên y tế và người bệnh ở đây đều hiểu rằng: Không hút thuốc lá vừa có sức khỏe, vừa có tiền.

HOÀNG THIA (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)



Cán bộ, y bác sĩ Khoa Nhi (Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư) nghiên cứu tài liệu tuyên truyền về tác hại của thuốc lá.